



Ref. 2019/66c

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เรื่อง เรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้รับทุนฟูลไบรท์ ประจำปีการศึกษา 2562

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. กำหนดการ 2019 Pre-Departure Orientation
 2. แบบฟอร์มการตอบรับเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี

ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2562-2563 นั้น มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟูลไบรท์) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า นายวัฒนากรณ์ กัณฑ์แก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนภายใต้โครงการดังกล่าว โดยทางโครงการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษา ได้แก่ ค่าเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) ระหว่างเมืองต้นทางในประเทศและมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือนระหว่างเข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ World Learning กำหนด (World Learning เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา) สำหรับช่วงเวลาในการเข้าร่วมโครงการและมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาจะเข้าเรียนนั้น มูลนิธิฯ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง หลังจากที่ได้รับแจ้งผลจาก World Learning แล้ว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางให้กับนักศึกษา มูลนิธิฯ จะจัดงานปฐมนิเทศให้แก่ผู้รับทุน Global UGRAD ร่วมกับผู้รับทุนฟูลไบรท์ประเภทอื่น ๆ ในวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 และจะมีการจัดเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้รับทุนทุกคนในเย็นวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

มูลนิธิฯ จึงขอเชิญนายวัฒนากรณ์ กัณฑ์แก้วเข้าร่วมงานปฐมนิเทศและงานเลี้ยงแสดงความยินดีในวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 และขอเชิญเชิญรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศหรือผู้แทน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาของท่าน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะออกค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเดินทาง อาหาร และที่พัก ให้กับนักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สำหรับผู้แทนจากหน่วยงานของท่าน มูลนิธิฯ ใ้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้าร่วมงานพร้อมตำแหน่งและที่อยู่ในการจัดส่งบัตรเชิญ ในแบบตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)มายังมูลนิธิฯ ทางโทรสาร หมายเลข 02 285 0583 หรืออีเมล tusef@fulbrightthai.org ภายในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อคุณโชติมา ไซ้เทียมวงศ์ ได้ที่อีเมลข้างต้น หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 285 0581-2 ต่อ 102 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณที่ท่านได้สนับสนุนโครงการของมูลนิธิฯ มาโดยตลอด และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านและหน่วยงานของท่านในโอกาสต่อ ๆ ไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ อุบลศรี)

ผู้อำนวยการบริหาร